
 

  



  



 

  



 

  



  



 
  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



  



 

  



 วนัท่ี  23  ก.พ.  60 

หวัข้อขา่ว  บอร์ด กยท. อนุมัติงบฯ กว่า 10 ลบ. เร่ง
จ่ายเยียวยาชาวสวนยางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย 

 

บอร์ด กยท. อนุมัติงบฯ กว่า 10 ลบ. เร่งจ่ายเยียวยาชาวสวนยางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย 

 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศ

ไทย มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกร

ชาวสวนยาง พ.ศ.2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่

เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย 

จ านวนทั้งสิ้น 3,913 ราย มีเนื้อที่สวนยางที่ประสบอุทกภัย 32,655 ไร่ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 

3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,739,000 บาท ซึ่งจะด าเนินการมอบเงินให้เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิด

ความเสียหายโดยเร็วที่สุด 

กยท. ได้เร่งส ารวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย พบว่ามี 10 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 800 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 3,624 ไร่ พัทลุง มี

เกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 223 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 1,415 ไร่ สุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย 

จ านวน 616 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 8,319 ไร่ ชุมพร มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 5 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 

23 ไร่ ปัตตานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 80 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 392 ไร่ 

ตรัง มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 805 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 7,631 ไร่ กระบี่ มีเกษตรกรที่ประสบภัย 

จ านวน 122 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 272 ไร่ นราธิวาส มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 79 ราย เนื้อท่ีประสบ

ภัย 481 ไร่ ยะลา มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 89 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 162 ไร่ และสงขลา มีจ านวน

เกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 138 ราย เนื้อท่ีประสบภัย จ านวน 677 ไร่ 

“กยท. ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีประสบอุทกภัย จะต้องเร่งด าเนินการตามข้ันตอนการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่

เกษตรกรชาวสวนยางรายละ 3,000 บาท ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และได้แจ้งความ

เสียหายให้เร็วที่สุด เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดกรีด"นายธีธัช กล่าว 

--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317อีเมล์ rachada@infoquest.co.th- 
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 วนัท่ี  22  ก.พ.  60 
หวัข้อขา่ว  กยท.ตัง้เป้าดันไทยเป็นผูส้ง่ออก

ผลติภัณฑย์างพาราอนัดับ 1 ของโลกตัง้แตก่ารผลติ
จนถงึแปรรปู 

 
 
กยท.ตัง้เป้าดันไทยเป็นผูส้ง่ออกผลติภัณฑย์างพาราอนัดับ 1 ของโลกตัง้แตก่ารผลติจนถงึแปรรปู 

 

 นายธธีชั สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) กลา่ววา่ ประเทศไทยจะไมเ่ป็น

แคป่ระเทศผูส้ง่ออกยางพาราหลักเทา่นัน้ แตป่ระเทศไทยจะตอ้งเป็นผูส้ง่ออกผลติภัณฑย์างพาราอนัดับ 1 

ของโลกใหไ้ด ้หมายถงึหว่งโซอ่ปุทานของยางพาราตัง้แตก่ารผลติจนถงึการแปรรปูจะตอ้งสรา้งใหเ้กดิ

มลูคา่เพิม่ เป็นประโยชนต์อ่ทัง้ภาคเกษตร และภาคอตุสาหกรรม และประเทศชาต ิซึง่ กยท. เป็นองคก์รกลาง

รับผดิชอบดแูลการบรหิารจัดการยางพาราของประเทศทัง้ระบบอยา่งครบวงจร สง่เสรมิและสนับสนุนให ้

ประเทศเป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมผลติภัณฑย์างพารา 

 

 ทัง้นี้ นโยบายทีผ่า่นมา กยท.พยายามผลักดันใหเ้กดิการพัฒนาทัง้ระบบ เพือ่ใหย้างพาราของไทยมี

คณุภาพ พรอ้มทัง้เนน้การแปรรปูเป็นผลติภัณฑย์างประเภทตา่งๆ ซึง่หากประเทศไทยปลกูยางมาก และ

สามารถแปรรปูเป็นผลติภัณฑย์างทีด่ไีดม้าก ความเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกจิดา้นยางพาราจะอยูไ่มไ่กล ที่

ส าคัญสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งมหาศาล 

 

 "ซึง่องคค์วามรู ้ประสบการณ์ และผลงานวจัิยตา่งๆ นับจากนี้ กยท. จะเนน้สรา้งผลงานวจัิยให ้

สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิตอ่วงการยางพาราในอนาคต พรอ้มทัง้เป็นประโยชนต์อ่ภาคสว่นอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง สามารถน ายางพาราไปเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ พรอ้มทัง้ลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยขององคก์รได"้นายธี

ธัช กลา่ว 

 

 ส าหรับการสมัมนาสถาบนัเกษตรกรและครยูาง เรือ่ง การแปรรปูยางพาราสูธ่รุกจิผลติภัณฑย์าง ใน

งานเกษตรแฟรจั์งหวัดกระบี ่ประจ าปี 2560 วัตถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามรูว้า่ยางพารายังสามารถน าไปแปรรปูเป็น

สนิคา้ไดม้ากมาย ไมใ่ชแ่คท่ีน่อนยางหรอืหมอนยาง ซึง่ กยท. มอีงคค์วามรู ้พรอ้มทัง้นักวจัิยทีค่ดิคน้งานวจัิย

ตน้แบบ ทีส่ามารถชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถน าไปตอ่ยอดสูก่ารแปรรปูยางไดจ้รงิ ขณะนี้สนิคา้แปรรปูจาก

ยางพาราเป็นทีต่อ้งการในตลาดมาก แตย่ังมกีารผลตินอ้ย เชน่ เฝือกยาง ซึง่เป็นผลติภัณฑย์างทีใ่ชใ้นวงการ

แพทย ์โดยยางมคีณุสมบตัใินการยดืหยุน่ สามารถถอดออกเพือ่ท าความสะอาดแผลไดง้า่ย ซึง่ในหนึง่ปีมี

ความตอ้งการใชเ้ฝือกยาง ประมาณ 500,000 ชิน้ แมแ้ตแ่ผน่รองพืน้กนัลืน่ สนามฟตุซอล ก็นยิมน ายางพารา

มาใชเ้ป็นวัตถดุบิ เป็นตน้ 

 

 ดังนัน้ หากพีน่อ้งเกษตรชาวสวนยาง สามารถรวมกลุม่กนัและวางแผนในการน ายางพาราทีม่อียูม่า

แปรรปูเป็นผลติภัณฑเ์พือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้ เพิม่รายได ้ทาง กยท.ยนิดใีหค้วามชว่ยเหลอืดา้นวชิาการ ความรู ้

และเงนิทนุ โดยสามารถขอรับค าปรกึษาและการสนับสนุนตา่งๆ จาก กยท.ไดท้กุสาขา เพือ่เป็นการชว่ยให ้

กลุม่เกษตรกรมชีอ่งทางในการแปรรปูผลติภัณฑย์าง เพราะการแปรรปูนัน้ถอืเป็นอนาคตของยางพารา รายได ้

ของเกษตรกรจะไมต่อ้งขึน้อยูก่บัราคายางเพยีงอยา่งเดยีว กยท.พรอ้มใหค้วามสนับสนุนและหาแนวทาง

รว่มกนั เพือ่ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางมรีายไดเ้พิม่มากขึน้จะเป็นรายไดท้ีม่ั่งคงและยั่งยนืกวา่ทีเ่ป็นอยู ่

 

--อนิโฟเควสท ์โดย นศิารัตน ์วเิชยีรศร/ีกษมาพร โทร.02-2535000 อเีมล:์ 

kasamarporn@infoquest.co.th-- 
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วนัท่ี  23  ก.พ.  60 
หวัข้อขา่ว  กยท. จัดประชมุวชิาการยางพาราครัง้ที ่

1 ประจ าปี 2560 

 

กยท. จดัประชุมวชิาการยางพาราคร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2560 วางเป้าสรา้งผลงานวจิยัใช้

ประโยชนไ์ดจ้รงิ พรอ้ม พบปะเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดักระบีก่วา่ 100 คน 
  

กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--การยางแหง่ประเทศไทย 

             
 

          กยท. จัดประชมุวชิาการยางพาราครัง้ที ่1 ประจ าปี 2560 วางเป้าสรา้งผลงานวจัิยใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 

พรอ้ม พบปะเกษตรกรในพืน้ทีจ่ังหวดักระบีก่วา่ 100 คน ย ้า กยท. พรอ้มใหค้วามสนับสนุนแปรรูปผลติภัณฑ ์เพือ่

เพิม่มลูคา่ สรา้งความมั่นคง ยั่งยนืใหช้าวสวนยางไทย  

          เมือ่วนัที ่21 กมุภาพันธ ์2560 ฝ่ายสถาบนัวจิยัยาง การยางแหง่ประเทศไทย จัดประชมุวชิาการ

ยางพาราครัง้ที ่1 ประจ าปี 2560เพือ่ใหนั้กวจิัยและผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย ผูบ้รหิารระดบัเขต จังหวดั พนักงาน และ

ลกูจา้ง กยท. ประมาณ 120 คน ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ ตลอดจนความเห็นทีเ่ป็น

ประโยชนต์อ่การพัฒนางานวจัิยในอนาคต ภายในงานไดรั้บเกยีรตจิากนายสมโภช โชตชิชูว่ง ปลดัจังหวดักระบี ่

กลา่วตอ้นรับ และ ดร.ธธีัช สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมกระบี ่     

เมอรไิทม ์จังหวดักระบี ่พรอ้มทัง้ พบปะเกษตรกรชาวสวนยางจังหวดักระบีก่วา่ 100 คนในเวทปีระชมุสมัมนา

สถาบนัเกษตรกรและครูยาง ภายในงานเกษตรแฟร ์ประจ าปี 2560 

          ดร.ธธีชั สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย  กลา่ววา่ ประเทศไทยจะไมเ่ป็นแคป่ระเทศผู ้

สง่ออกยางพาราหลกัเทา่นัน้ แตป่ระเทศไทยจะตอ้งเป็นผูส้ง่ออกผลติภัณฑย์างพาราอนัดบั 1 ของโลกใหไ้ด ้

หมายถงึ หว่งโซอ่ปุทานของยางพาราตัง้แตก่ารผลติจนถงึการแปรรูปจะตอ้งสรา้งใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ เป็นประโยชน์

ตอ่ทัง้ภาคเกษตร และภาคอตุสาหกรรม และประเทศชาต ิซึง่  กยท. เป็นองคก์รกลางรับผดิชอบดแูลการบรหิาร

จัดการยางพาราของประเทศทัง้ระบบอยา่งครบวงจร สง่เสรมิและสนับสนุนใหป้ระเทศเป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรม

ผลติภัณฑย์างพารา ทัง้นี ้นโยบายทีผ่า่นมาๆ  กยท.พยายามผลกัดนัใหเ้กดิการพัฒนาทัง้ระบบ เพือ่ใหย้างพารา

ของไทยมคีณุภาพ พรอ้มทัง้เนน้การแปรรูปเป็นผลติภัณฑย์างประเภทตา่งๆ ซึง่หากประเทศไทยปลกูยางเยอะ และ

สามารถแปรรูปเป็นผลติภัณฑย์างทีด่ไีดเ้ยอะ ความเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกจิดา้นยางพาราจะอยูไ่มไ่กล ที่

ส าคญัสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งมหาศาล ซึง่องคค์วามรู ้ประสบการณ์ และผลงานวจัิยตา่งๆ นับจากนี้  กยท. 

จะเนน้สรา้งผลงานวจัิยใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิตอ่วงการยางพาราในอนาคต พรอ้มทัง้เป็นประโยชนต์อ่

ภาคสว่นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถน ายางพาราไปเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ พรอ้มทัง้ลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยของ

องคก์รได ้

  

 

 



         ดร.ธธีัช กลา่วในงาน สมัมนาสถาบนัเกษตรกรและครูยาง เรือ่ง การแปรรูปยางพาราสูธ่รุกจิผลติภัณฑย์าง 

ในงานเกษตรแฟรจ์ังหวดักระบี ่ประจ าปี 2560 วา่ ยางพารายังสามารถน าไปแปรรูปเป็นสนิคา้ไดม้ากมาย ไมใ่ชแ่ค่

ทีน่อนยางหรอืหมอนยาง ซึง่ กยท. มอีงคค์วามรู ้พรอ้มทัง้นักวจัิยทีค่ดิคน้งานวจัิยตน้แบบ ทีส่ามารถชว่ยให ้

เกษตรกรสามารถน าไปตอ่ยอดสูก่ารแปรรูปยางไดจ้รงิ ขณะนีส้นิคา้แปรรูปจากยางพาราเป็นทีต่อ้งการในตลาดมาก 

แตยั่งมกีารผลตินอ้ย เชน่ เฝือกยาง ซึง่เป็นผลติภัณฑย์างทีใ่ชใ้นวงการแพทย ์โดยยางมคีณุสมบตัใินการยดืหยุน่ 

สามารถถอดออกเพือ่ท าความสะอาดแผลไดง้า่ย ซึง่ในหนึง่ปีมคีวามตอ้งการใชเ้ฝือกยาง ประมาณ 500,000 ชิน้ 

แมแ้ตแ่ผน่รองพืน้กนัลืน่ สนามฟตุซอล ก็นยิมน ายางพารามาใชเ้ป็นวตัถดุบิ เป็นตน้ ดงันัน้ หากพีน่อ้งเกษตร

ชาวสวนยาง สามารถรวมกลุม่กนัและวางแผนในการน ายางพาราทีม่อียูม่าแปรรูปเป็นผลติภัณฑเ์พือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้ 

เพิม่รายได ้ทาง กยท. ยนิดใีหค้วามชว่ยเหลอืดา้นวชิาการ ความรู ้และเงนิทนุ โดยสามารถขอรับค าปรกึษาและ

การสนับสนุนตา่งๆ จาก กยท.ไดท้กุสาขา เพือ่เป็นการชว่ยใหก้ลุม่เกษตรกรมชีอ่งทางในการแปรรูปผลติภัณฑย์าง 

เพราะการแปรรูปนัน้ถอืเป็นอนาคตของยางพารา รายไดข้องเกษตรกรจะไมต่อ้งขึน้อยูก่บัราคายางเพยีงอยา่ง

เดยีว กยท.พรอ้มใหค้วามสนับสนุนและหาแนวทางร่วมกนั เพือ่ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางมรีายไดเ้พิม่มากขึน้จะเป็น

รายไดท้ีม่ั่งคงและยั่งยนืกวา่ทีเ่ป็นอยู่ 

  



 

วันท่ี  23  ก.พ.  60 
หัวข้อข่าว  กยท.หวงัดนัไทยเป็นมหาอ านาจยางพาราโลก   

 

กยท.ตั้งเป้าดันไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับ 1 ของโลก ตั้งแต่การผลิตจนถึงแปรรูป เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 
 วันน้ี ( 22ก.พ.60 ) นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ประเทศไทยจะไม่เป็น
แค่ประเทศผู้ส่งออกยางพาราหลักเท่านั้น แต่ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับ 1 ของ โลกให้ได้ 
หมายถึงห่วงโซ่อุปทานของยางพาราตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปจะต้องสร้างให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นประโยชน์ต่อท้ังภาค
เกษตร และภาคอุตสาหกรรม และประเทศชาติ ซึ่ง กยท. เป็น องค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของ
ประเทศท้ังระบบอย่างครบ วงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 ทั้งนี้ นโยบายที่ผ่านมา กยท.พยายาม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาท้ังระบบ เพื่อให้ยางพาราของไทยมีคุณภาพ พร้อม
ทั้งเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ซึ่งหากประเทศไทยปลูกยางมาก และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางท่ีดี
ได้มาก ความเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจด้านยางพาราจะอยู่ไม่ไกล ที่ส าคัญสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งองค์
ความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัยต่างๆ นับจากนี้ กยท. จะ เน้นสร้างผลงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อ
วงการยางพาราในอนาคต พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน ายางพาราไปเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต พร้อมท้ังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรได ้
 ส าหรับการสัมมนาสถาบันเกษตรกรและครูยาง เรื่อง การแปรรูปยางพาราสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง ในงานเกษตรแฟร์
จังหวัดกระบี่ ประจ าปี 2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ว่ายางพารายังสามารถน าไปแปรรูปเป็นสินค้าได้มากมาย ไม่ใช่แค่ท่ี
นอนยางหรือหมอนยาง ซึ่ง กยท. มี องค์ความรู้ พร้อมทั้งนักวิจัยที่คิดค้นงานวิจัยต้นแบบ ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถ
น าไปต่อยอดสู่การแปรรูปยางได้จริง ขณะนี้สินค้าแปรรูปจากยางพาราเป็นที่ต้องการในตลาดมาก แต่ยังมีการผลิตน้อย เช่น 
เฝือกยาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ในวงการแพทย์ โดยยางมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถถอดออกเพื่อท าความสะอาด
แผลได้ง่าย ซึ่งในหนึ่งปีมีความต้องการใช้เฝือกยาง ประมาณ 500,000 ช้ิน แม้แต่แผ่นรองพื้นกันลื่น สนามฟุตซอล ก็นิยมน า
ยางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น 
 
 ดังนั้น หากพี่น้องเกษตรชาวสวนยาง สามารถรวมกลุ่มกันและวางแผนในการน ายางพาราที่มีอยู่มาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มรายได้ ทาง กยท.ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ความรู้ และเงินทุน โดยสามารถ
ขอรับค าปรึกษาและการสนับสนุนต่างๆ จาก กยท.ได้ ทุกสาขา เพื่อเป็นการช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยาง เพราะการแปรรูปนั้นถือเป็นอนาคตของยางพารา รายได้ของเกษตรกรจะไม่ต้องขึ้นอยู่กับราคายางเพียงอย่าง
เดียว กยท.พร้อม ให้ความสนับสนุนและหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นรายได้ที่มั่ง
คงและ ยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู ่
 

ที่มา : TNN  



 

กยท.ตั้งเป้าดันไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับ 1 ของโลกตั้งแต่การผลิตจนถึงแปรรูป 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ประเทศไทยจะไม่เป็นแค่
ประเทศผู้ส่งออกยางพาราหลักเท่านั้น แต่ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับ 1 ของ
โลกให้ได้ หมายถึงห่วงโซ่อุปทานของยางพาราตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปจะต้องสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  
เป็นประโยชน์ต่อท้ังภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม และประเทศชาติ ซึ่ง กยท. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบ
ดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 ทั้งนี้ นโยบายที่ผ่านมา กยท.พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ  เพ่ือให้ยางพาราของไทยมี
คุณภาพ พร้อมทั้งเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ซึ่งหากประเทศไทยปลูกยางมาก และ
สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ดีได้มาก ความเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจด้านยางพาราจะอยู่ไม่ไกล ที่
ส าคัญสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล 

 "ซึ่งองค์ความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัยต่างๆ นับจากนี้ กยท. จะเน้นสร้างผลงานวิจัยให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อวงการยางพาราในอนาคต พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถน ายางพาราไปเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทั้งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรได"้นายธี
ธัช กล่าว 

 ส าหรับการสัมมนาสถาบันเกษตรกรและครูยาง เรื่อง  การแปรรูปยางพาราสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง ใน
งานเกษตรแฟร์จังหวัดกระบี่ ประจ าปี 2560 วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ว่ายางพารายังสามารถน าไปแปรรูป
เป็นสินค้าได้มากมาย ไม่ใช่แค่ท่ีนอนยางหรือหมอนยาง ซึ่ง กยท. มีองค์ความรู้ พร้อมทั้งนักวิจัยที่คิดค้น
งานวิจัยต้นแบบ ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถน าไปต่อยอดสู่การแปรรูปยางได้จริง ขณะนี้สินค้าแปรรูป
จากยางพาราเป็นที่ต้องการในตลาดมาก แต่ยังมีการผลิตน้อย เช่น เฝือกยาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ใน
วงการแพทย์ โดยยางมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถถอดออกเพ่ือท าความสะอาดแผลได้ง่าย ซึ่งในหนึ่งปีมี
ความต้องการใช้เฝือกยาง ประมาณ 500,000 ชิ้น แม้แต่แผ่นรองพ้ืนกันลื่น สนามฟุตซอล ก็นิยมน ายางพารา
มาใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น 

 



 ดังนั้น หากพ่ีน้องเกษตรชาวสวนยาง  สามารถรวมกลุ่มกันและวางแผนในการน ายางพาราที่มีอยู่มา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า เพ่ิมรายได้ ทาง กยท.ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ความรู้ 
และเงินทุน โดยสามารถขอรับค าปรึกษาและการสนับสนุนต่างๆ จาก กยท.ได้ทุกสาขา เพ่ือเป็นการช่วยให้
กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพราะการแปรรูปนั้นถือเป็นอนาคตของยางพารา รายได้
ของเกษตรกรจะไม่ต้องขึ้นอยู่กับราคายางเพียงอย่างเดียว  กยท.พร้อมให้ความสนับสนุนและหาแนวทาง
ร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจะเป็นรายได้ที่ม่ังคงและยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ี  24  ก.พ.  60 

หวัขอ้ข่าว  อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.ตรัง แนะน า
บริการและแนวทางการขออนุมัติงบประมาณด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยี 
 

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.ตรัง แนะน าบริการและแนวทางการขออนุมัติงบประมาณด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี 
 

 
 

นายพีระพล เก้าเอ้ียน   ที่ปรึกษาเทคโนโลยี   อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง  ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง จัดประชุมเพื่อแนะน าบริการของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแนวทางการขออนุมัติงบประมาณด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี ให้กับกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง และสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ 
ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช และการเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี ยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.ตรัง 
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วนัท่ี  22  ก.พ.  60 

หัวข้อข่าว  ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัหนองคาย มอบเงิน
สินเช่ือกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

 
 

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดหนองคาย มอบเงินสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2560 
 

นายบุญรอด ลีละยูวะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสุพรรณา บรรดิษฐ นักวิชาการ
เงินและบัญชีช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ มอบเงินสินเชื่อกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2560 ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็น
เงินทุนในการด าเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร จ านวน 82 ราย เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 2,630,000 บาท 
ที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย 

ทั้งนี้ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยส านักกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ด าเนินการตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในการให้สินเชื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดหนองคาย เป็นเงินจ านวน 3,730,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย 
ให้มีเงินทุนในการด าเนินกิจกรรมการผลิต โดยมีกลุ่มเกษตรกรขอกู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ครั้งที่ 1 จ านวน 7 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มกล้วยหอมทอง จ านวน 10 รายๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 
400,000 บาท 2. กลุ่มราเขียวไม่เกี่ยวเคมี จ านวน 21 รายๆ ละ 30,000 เป็นเงิน 630,000 3. กลุ่มพัฒนา
อาชีพบ้านค าบอน จ านวน 8 รายๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 4. กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ค าตอยูง จ านวน 12 รายๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท 5.กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนานม (ชุดที่ 
1) จ านวน 12 รายๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท 6.กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนานม (ชุดที่ 2) 
จ านวน 14 รายๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท และ 7.กลุ่มเกษตรรายย่อยต าบลเซิม จ านวน 5 
รายๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท รวมทั้งหมด 82 ราย รวมเป็นเงินสินเชื่อฯ ทั้งหมด 2,630,000 
บาท เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย  
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